
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา กัญชง  

ประกาศสมุนไพรควบคุม 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ch3plus) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวกัญชาทางการแพทย์
แผนอนุทิน ระบุ 5 ข้อแตกต่างในนโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่ผิดจากมาตรฐานสากล ว่า พรรค ปชป.พูดถูกแล้ว แผนกัญชา
อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะอนุทินถือเป็นผู้ผลักดันนโยบาย ขอย้ำว่า สธ.มีแต่กัญชาทางการแพทย์ สุขภาพ เศรษฐกิจ ไม่มีกรอบ
อื่น อย่าไปกลัวกัญชา  
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรณี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ตนได้ลง
ตรวจพื้นท่ี ถ.ข้าวสาร พบมีการใช้กัญชาเชิงสันทนาการ และยอมรับว่าประกาศสมุนไพรควบคุมไม่ครอบคลุมกรณีที่มีการจัด
พื้นที่สูบกัญชานอกสถานประกอบการได้ ว่า ในคกก.ประกอบด้วยผู้แทนกฤษฎีกา นักกฎหมายเกือบทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันดูว่าสามารถกำหนดประเภท ลักษณะ ชนิดของสมุนไพร ซึ่งนิยามของ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ ไม่ได้
หมายถึงแค่พืช แต่รวมถึงส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์ด้วย ดังนั้น กฎหมายมีความชัดเจน มีมาตรฐาน วันนี้เราใช้กฎหมาย สธ.
ที่มีอยู่ควบคุมได้ แต่จะมีขั้นตอนการบังคับใช้ มีข้อจำกัดบางประเด็น อยากเรียกร้องให้ผู้แทนราษฎรที่มีบทบาทหน้าที่ออก
กฎหมาย มาออกกฎหมายในประเด็นที่ ส.ส.มีความเห็นว่าควรควบคุม ส่วนกรณีคนไทยปลูกกัญชาพื้นบ้านไม่มีมาตรฐาน มี
สารโลหะหนัก กรมฯ กำลังรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม การนำกัญชาไปทำยาผ่านการตรวจสารโลหะหนักแล้ว พร้อมให้
ข้อมูลความรู้ประชาชนให้รู้จักการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ กัญชาเป็นพืชที่ใช้หลายพันปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ได้รับการยอมรับ มีตำรับเมตตาโอสถและการุณย์โอสถของกรมฯ และอภ.ผลิตน้ำมันกัญชา
อีก 4 สูตร จึงควรนำจุดแข็งมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 
     - นายอัครเดช ฉากจินดา ผู้ประสานงานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวถึง กรณีประกาศ สธ.ควบคุมเฉพาะช่อ
ดอกว่า จุดอ่อนสำคัญของประกาศนี้คือ สถานท่ีขออนุญาตจำหน่ายต้องมีที่ตั้งชัดเจน มีบ้านเลขท่ี กรณีเกษตรกรปลูกในไร่ทีไ่ม่
มีอาคาร ขอเลขท่ีบ้านไม่ได้ ก็ไม่สามารถขายช่อดอกได้ เพราะไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย ทางกลับกันร้านสะดวกซื้อสามารถขอ
อนุญาตจำหน่ายช่อดอกได้เพราะมีที่ตั้งชัดเจน อนาคตอาจจะได้เห็นช่อดอกวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อแน่ มองว่าประกาศ
ฉบับน้ียังไม่ค่อยเอื้อให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้ในครัวเรือน แต่นายทุนทำได้ง่าย ครอบคลุมทุกอย่าง 
     - นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูป กลุ่มใต้ร่มบุญ กล่าวว่า สถานการณ์กัญชายังคงไม่
มีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมาย ทำให้มีช่อดอกท่ีเป็นผลผลิตตกค้างที่กลุ่มส่งจำหน่ายไม่ได้ตามคาดการณ์ ภาครัฐไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้เกษตรกรได้เลย กิจกรรมเกี่ยวกับกัญชาของกลุ่มต้องชะงักลงทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยกรณีมีกลุ่มคนออกมา
คัดค้านและต้องการให้นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด สธ.ควรมีมาตรการหรือข้อกฎหมายควบคุมอย่างรอบด้าน มอง
ปัญหาจากล่างขึ้นสู่บน สร้างความมั่นให้กับทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถใช้กัญชารักษาโรคได้อย่างแท้จริง 
     - นายไกรราช เหล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย เผยระบบกัญชาเกิดความผันผวนจริง ส่งผลให้
ภาควิสาหกิจชุมชนได้รับผลกระทบบางส่วนแต่ยังถือว่าไม่มากนัก ยังเดินหน้าขายส่งให้กับ รพ.หนองฉาง และเอกชนทั่วไป
เหมือนเดิม เพราะเป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
     - ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. ได้กล่าวถึง
ประกาศ สธ.ควบคุมช่อดอกกัญชาว่า มีกลุ่มวิสาหกิจมาขอคำแนะนำการปลูกกัญชา จะแนะนำให้ไปหาตลาดก่อนปลูก เพื่อ
ไม่ให้เสียเวลาและขาดทุน ส่วนหน่วยงานกลางเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับซื้อได้เพียงปริมาณจำกัด กลุ่มวิสาหกิจต้อง
ไปสืบหาว่ามีหน่วยงานใดที่สามารถซื้อช่อดอกไปใช้ในทางการแพทย์ได้ เช่น หน่วยงานแพทย์แผนไทย, รพ.สต.ที่มีนโยบายนำ
กัญชาไปผลิตเป็นยาใช้ในทางการแพทย์ และหากอยากได้ราคาสูงต้องควบคุมคุณภาพให้ได้เกรด A  
วางมาตรการตรวจสอบขายกัญชาออนไลน์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน 
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า แม้จะมีประกาศ
สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ที่บังคับใช้เมื่อ 24 พ.ย.65 ห้ามโฆษณาและขายออนไลน์ แต่พบว่ายังมีคนฝ่าฝืนอยู่จำนวนมาก ได้
เตรียมการประสานกับกระทรวงดิจิทัลฯ และจนท.ตร. จะมีการประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.65 เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติร่วมกัน 
เนื่องจาก จนท.ตร.หรือหน่วยงานอื่นอาจไม่รู้ว่าใช่ช่อดอกกัญชาหรือไม่ จึงจำเป็นต้องให้เจ้าพนักงานของกรมฯ ช่วยยืนยัน 
หรืออาจยืนยันจากผลตรวจทางห้องแล็บได้ที่กรมฯ จากนั้นจึงแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนข้อมูลที่
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ทางชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เป็นข้อมูลเก่า ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่มี การนำภาพตราสัญลักษณ์ ม.ขอนแก่น ไป
โฆษณาขายช่อดอกกัญชา มข.ได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์ หากประชาชนพบเห็นสามารถส่งมาที่กรมฯ หรือแจ้ง สสจ. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก. 
     - ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เพจ Dytifl นำรูป นพ.ขวัญชัย วิศิษฎ์ฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มาขึ้นปก
เป็น profile ขายช่อดอกกัญชา แม้ประกาศห้ามขายออนไลน์แต่ไม่มีผลให้การโฆษณาขายออนไลน์ลดลงเลย ระบุ ประกาศ 
สธ.ท่าจะเป็นเสือกระดาษ ปิดเพจขายช่อดอกกัญชาได้กี่เพจแล้วแจ้งสาธารณชนทราบด้วย 
ข่าวปลอม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. 
     - จากกรณีมีข้อความชวนเช่ือห้ามกรอกลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชาของ อย. เพราะเป็นมิจฉาชีพ เป็นเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันปลอม จะหมดตัวเพราะถูกหลอก ด้าน อย.ตรวจสอบข้อมูลและช้ีแจงว่า เป็นเว็บที่ถูกต้องสำหรับการจดแจ้งการปลูก
กัญชา กัญชง คือ https://plookganja.fda.moph.go.th ไม่ใช่มิจฉาชีพ  
เด็กพี้กัญชาริมหาดพัทยา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก., sanook, ch7, ch3plus, kapook, 
thaipbs, workpointtoday, nationtv, 77kaoded) เพจอีจัน, โหนกระแส, ชมรมแพทย์ชนบท, หมอแล็บแพนด้า, สรยุทธ์ฯ 
     - โลกโซเชียลเพจพัทยา โพสต์ภาพเด็กจับกลุ่ม 2-3 คน กำลังนั่งใช้บ้องดูดกัญชาบริเวณชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี โดยไม่มี
คนสนใจ เหมือนเป็นเรื่องปกติ จนมีคนแชร์และคอมเมนต์ถึงความไม่เหมาะสมจำนวนมาก ผู้ถ่ายภาพระบุไปสอบถามและ
ตักเตือนเด็ก เด็กตอบว่าไม่กลัวพ่อเป็นทหาร จึงอยากฝากให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบบริเวณดังกล่าว 
ต่างประเทศ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     - สำนักข่าวเดลีเมล รายงานว่า จนท.กู้ภัยลอสแอนเจลิส รับแจ้งเหตุเด็กนักเรียน 10 รายป่วย ถูกนำตัวส่ง รพ.ด่วน 6 ราย 
คาดว่าเกิดจากการรับประทานขนมผสมกัญชามากเกินขนาด 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. แนะควรฉีดวัควีนโควิดครบ 4 เข็ม 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต,์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, hfocus) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหาร สธ. ระดับสูง ได้มีการยืนยันเรื่องของคน
ไทยทุกคนควรรับวัคซีนโควิด 19 ให้ครบ 4 เข็ม ตามมติจากที่ประชุมอีโอซี สธ. เพื่อประกอบอาชีพดำรงชี วิตได้ตามปกติ 
ยืนยันว่าใครรับ 4 เข็มแล้วมีความปลอดภัย แม้ติดเช้ือไม่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต แต่หากประสงค์รับมากกว่า 4 เข็ม 
สามารถทำได้ ขอให้แจ้งความจำเป็น สำหรับการมารับวัคซีนขณะนี้เป็นลักษณะวอล์กอิน ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าคิว ทั้งนี้ 
ยืนยันว่าวัคซีนมีเพียงพอ สถานพยาบาลมีความพร้อมดูแล สามารถแวะก่อนกลับบ้านหรือวันหยุด พักเที่ยงหรือลางานไปรับ
เข็มกระตุ้นได้ ส่วนในปี 2566 เน้นย้ำให้มีความพร้อมบริการวัคซีนแก่ประชาชน สามารถมารับที่ รพ. ได้ทุกระดับ ขอให้ ผอ.
รพ. ประสาน สสจ. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้การดูแลประชาชนด้วย  
     - ยืนยันว่าไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ปีใหม่ 2566 ย้ำประชาชนต้องสวมเกราะป้องกันตนเอง โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน 
     - กรณีผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธ์ุเดลตาครอนรายแรกในไทย นายอนุทินกล่าวว่า ตนยังไม่ได้ลงไปดใูนรายละเอียด เพราะว่า
มีกรมควบคุมโรคคอยบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ยืนยัน ไทยมีมาตรการรองรับการระบาด ทุกวันนี้ใช้มาตรการที่เป็นโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง มีมาตรฐานควบคุมสถานการณ์และการสอบสวนโรค  
     2. ติดตามการกลายพันธุ์ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ () 
     - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยความคืบหน้าการตรวจติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 
19 รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 19-25 พ.ย. ว่า พบโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มผู้ติดเช้ือในประเทศ จากการถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัวของตัวอย่างในประเทศไทย  พบสายพันธุ์ BA.2.75 และ
ลูกหลานของ BA.2.75 เช่น BA.2.75.2, BA.2.75.5.1 (BN.1), BA.2.75.1.2 (BL.2) มากกว่า 468 ราย โดยพบ BN.1 และ
ลูกหลานมีจำนวนเพิ่มมากกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 4 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังพบสายพันธุ์ XBB.1 จำนวน 4 ราย และ BQ.1 จำนวน 
7 ราย สำหรับสายพันธ์ุ XBC หรือเดลตาครอนขณะนี้พบในประเทศไทยแล้ว 1 ราย แต่รักษาหายแล้ว ยังไม่พบความรุนแรง 
     - WHO รายงานล่าสุดทั่วโลกพบ Omicron ครองการระบาดถึง 99.9% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่วนสายพันธุ์ย่อยที่น่า
กังวล พบว่า BQ.1.x มีการระบาดเพิ่มขึ้นเป็น 27.3% (เดิม 23.1%) ขณะที่ BA.2.75.x เพิ่มขึ้นเป็น 6.6% (เดิม 5.4%) ส่วน 
XBB เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.8% (เดิม 2.7%) และปัจจุบัน BQ.1.x แตกหน่อจนมีลูกหลานกว่า 30 สายพันธุ์ ย่อยแล้ว 
 

- 

https://plookganja.fda.moph.go.th/
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     3. ติดตามอาการ รมช.สธ. 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, js100) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก และรมว.สธ. เผย อาการของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ที่ติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น
มีอาการเจ็บคอ ไอ ได้รับวัคซีน 4 เข็มแล้ว เป็นไปตามหลักทางการแพทย์ จะค่อยๆ ฟื้นตัว แพทย์ได้ดูอาการวัดออกซิเจนใน
เลือดต่ำกว่า 95 จึงขอให้ไปรักษาตัวท่ี รพ. แต่ไม่มีอะไรต้องกังวล คาดว่าใช้เวลารักษาตัว 4-5 วันหาย 
     4. ปัญหา Long COVID 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ () 
     - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า มีผลวิจัยอาการ Long COVID ในเด็ก โดย
นักวิชาการจากสวิตเซอร์แลนด์ พบว่า ภาวะ Long COVID เกิดในเด็กได้โดยเฉพาะกลุ่มช่วงอายุ 12-17 ปี ที่เคยติดเชื้อ ดังนั้น 
เด็กติดเช้ือมาแล้วหลังหายป่วยระยะแรก ควรหมั่นประเมินสุขภาพ ถ้ามีอาการผิดปกติควรพาไปปรึกษาแพทย์ 
     - นักวิจัยจากประเทศนอร์เวย์ เผยแพร่ผลการศึกษา พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากติดเช้ือ ความเสี่ยงและอัตราการ
เกิดปัญหา Long COVID ของกลุ่มผู้ที่ติดเช้ือสายพันธุ์เดลต้า และ Omicron ไม่แตกต่างกัน แต่หลังจาก 3 เดือนเป็นต้นไป 
กลุ่มผู้ที่ติดเช้ือสายพันธุ์ Omicron จะมีอัตราการเกิดปัญหา Long COVID โดยเฉพาะอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ น้อยกว่า
สายพันธ์ุเดลต้าอยู่บ้าง ดังนั้น จึงตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตัวไม่ให้ติดเช้ือ หรือไม่ให้ติดเช้ือซ้ำ 
     5. นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ch3plus) 
     - ซุน ซุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งรับผิดชอบดูแลนโยบายโควิด 19 เผย จีนกำลังเข้าสู่ขั้นตอนและภารกิจใหม่ใน
การควบคุมโรคระบาด อาจมีการผ่อนปรนยุทธศาสตร์ “โควิดเป็นศูนย์” ในฮ่องกง เพื่อบรรเทากระแสชุมนุมประท้วงทั่ว
ประเทศ ซึ่งสาเหตุประท้วงเกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ มีผู้เสียชีวิตนับ 10 ราย บาดเจ็บ 9 ราย เนื่องจาก
มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดทำให้ จนท.ดับเพลิงไม่สามารถเข้าช่วยเหลือเหยื่อได้ทัน 
บทความ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ คอลัมน์ สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์) 
    - เสนอบทความพิเศษ 6 สาเหตุหลักท่ีคนติดโควิดเพิ่ม คือ (1) น่าจะเป็นจากการมีกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันมากข้ึน บวกกับการ
ผ่อนคลายการใส่หน้ากาก (2) มีการกลายพันธุ์ไวรัสใหม่ทำให้เกิดการระบาด (3) คนท่ีติดในรอบนี้บางคนเคยติดโควิดมาก่อน
ในระลอกท่ีมีไวรัส delta หรือ omicron BA.2 ระบาด รอบนี้พบคนท่ีติดซ้ำประมาณ 8% คาดว่าจะมีการติดเช้ือซ้ำได้อีก (4) 
จับตาการกลายพันธุ์ของ BA.5 เป็น BQ.1 ซึ่งอาจจะลดการตอบสนองต่อ EVUSHELD คาดว่าอีกสักพักอาจจะเห็น BQ.1 
เพิ่มขึ้นในประเทศ แต่ขึ้นช้า ๆ แนวโน้มอาจจะเห็นการระบาดของไวรัสหลายสายพันธ์ุพร้อมกัน แต่อาการมักไม่รุนแรงในคนท่ี
ยังมีภูมิจากวัคซีน (5) คนที่ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายเกินหกเดือน บางคนภูมิตกลง อาจจะไม่พอป้องกัน BA.5 ดังนั้น คนสูงอายุที่มี
ความเสี่ยงโรครุนแรงน่าจะต้องรีบไปกระตุ้น เพื่อป้องกันอาการหนักโดยเฉพาะก่อนปีใหม่ และ (6) รอบนี้คนติดที่ไม่ได้มา
ตรวจอาจจะมีจำนวนมาก เนื่องจากตรวจได้เองที่บ้านกับรักษาตามอาการได้เอง 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

สธ.เตรียมของขวัญปีใหม่ให้คนไทย  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ news1005 ,เว็บไซต์มติชน  
    -  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหาร สธ. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องของขวัญ
ปีใหม่ 2566 แก่ประชาชนเน้นการดูแลผู้สูงอายุ มอบหมายให้ กยผ. เร่งวางแผนวางยุทธศาสตร์ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นความกังวลใจของลูกหลาน เข้าถึงระบบการแพทย์ให้มากที่สุด และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นย้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพมากข้ึน พัฒนาศักยภาพโครงการ 3 หมอ คือ หมอ อสม. หมอ รพ.สต. และหมอครอบครัว ต้อง
ทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระ ลดความแออัดในสถานพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
แพทย์ให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างประสิทธิภาพสูง ส่วนของขวัญบุคลากร ปลัด สธ. กำลังพิจารณาอยู่ มีการเพิ่มค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เป็นราชการต้องทำงานให้บ้านเมืองรับใช้ประชาชนต้องทำหน้าที่หลักอย่างเต็มที่ 
      นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในส่วนของ อสม. เรื่องค่าป่วยการขณะนี้ยังเป็น 1,000 บาทต่อเดือน มีการขอ
งบประมาณกลางเพื่อขอเพิ่มให้ อสม.เป็น 1,500 บาทต่อเดือน ในปี 2566 ซึ่งภาระงานของ อสม.ก็เพิ่มขึ้น ขณะอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

โครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน  
     -  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับกรมการแพทย์ สำนักงานปลัด สธ. 
สปสช. มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมบัญชีกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ รากฟัน
เทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เพื่อให้
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ประชาชนที่สูญเสียฟันได้รับบริการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ และผู้ที่มีความจำเป็นได้รับบริการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟัน
เทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากได้รับบริการอย่างครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้ำของการให้บริการแต่ละกลุ่ มสิทธิประโยชน์ให้
ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมตามนโยบายของรัฐบาล “เข้าถึง เท่าเทียมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
       นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปี 2565 ตั้งเป้าหมายประชาชนได้รับบริการใส่ฟันเทียม
ถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก จำนวน 72,000 ราย และฝังรากฟันเทียม จำนวน 7,200 ราย พัฒนารูปแบบกลไกการบริหาร
จัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสำหรับทันตแพทย์ พัฒนาหลักสูตรและอบรมฟื้นฟู
บุคลากรรองรับการจัดบริการ พัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาชนในการคัดกรองและค้นหาผู้สูงอายุเพื่อส่งต่อเข้ารับบริการ 
รวมทั้งสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องมือของหน่วยบริการจากเขตสุขภาพต่างๆ และกทม. เพื่อสนับสนุนการให้บริการให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
สธ. ขับเคลื่อนการทำงานปี 66 เพ่ือคนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจมั่งคั่ง 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., thaigov, thailandplus, plewseengern) 
    - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวว่า ในปี 66 จัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ภายใต้กรอบ 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวช้ีวัด มุ่งเน้นให้คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง สู่เป้าหมายประชาชน
แข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง ขับเคลื่อน 5 นโยบายสำคัญ เน้นประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น 
อย่างเป็นธรรม สะดวกและรวดเร็ว พร้อมดูสุขภาพปฐมภูมิที่บ้านและชุมชนด้วยกลไก 3 หมอ ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพ 
เพื่อคนไทยแข็งแรง ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาไทยขยายโอกาสสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ประชาคมโลก พร้อมจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ   

 

ประชุมวิชาการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพระดับภูมิภาค 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus) 
    - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข 
เผยได้รับมอบหมายจาก ปลัด สธ.  เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ HTA ระดับภูมิภาค 
ประจำปี 2565 โดยมีนักวิชาการกว่า 300 คนจาก 20 ประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีมา
ให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในทวีปเอเชีย 

 

โรคมะเร็งโคนลิ้น 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., แนวหน้า,สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, thereporters, ch7, topnews, prd, 
mcot) 
    - นพ.วีรวุฒิ อ่ิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าแนวโน้มมะเร็งโคนลิ้น 
หรือมะเร็งคอหอยหลังช่องปากเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 800 ราย จากพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากร่วมกับใบยาสูบ และการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีคู่นอนหลายคน
และการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 50 ปีข้ึนไป  

 

พบผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริง  
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) 
    - อย. พบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 รายการ โฆษณาบนเว็บไซต์ออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ็อคลาริซิน (Oclarizin) 
เลขสารบบอาหาร 11-1-06353-5-0008 อวดอ้างสรรพคุณ ฟื้นฟูการมองเห็นโดยไม่ต้องทำเลสิก…แก้ปัญหาโรคทางตา เช่น 
สายตายาว ตาพร่ามัว ต้อกระจก และ ผลิตภัณฑ์ เวลล์โก (WELLGO) เลขสารบบอาหาร 10-1-07561-5-0061 อวดอ้าง
สรรพคุณ ช่วยรักษาโรคผิวหนัง อักเสบ ผื่นคัน แผลผิวหนังติดเชื้อ อาการปวดและอาการเหนื่อยล้า บรรเทาอาการข้ออักเสบ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเป็นข้อมูลลวง จัดเป็นการโฆษณาแสดงสรรพคุณเกินจริงและไม่ได้รับอนุญาต   

 

วันเอดส์โลก 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง ThaiPBS, ไทยรัฐ, bangkokbiznews) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันท่ี 1 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวัน
เอดส์โลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับและเข้าใจผู้ติดเช้ือเอชไอวีทั่วโลก 
สำหรับประเทศไทยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี 60 – 73 มีเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ไม่ให้เกิน 1,000 คนต่อปี ลดการเสียชีวิต ไม่เกิน 4,000 รายต่อปี และลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติและเพศภาวะลง
เหลือไม่เกินร้อยละ 10 
     นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด "Equalize : ทำให้เท่าเทียม" ว่าได้
มุ่งเน้นการจัดบริการเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการป้องกัน การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และบริการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสจนสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นทุก
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บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเท่าเทียม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ  
    สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย , ไทยรัฐ, คมชัดลึก, pptvhd36, ch3, ch7, bangkokbiznews, 
mcot) 
    - นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็น
วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ ท่ีผ่านมากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีและซิฟิลิสจาก
แม่สู่ลูก โดยได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลกในเวทีการประชุม Global Validation Advisory Committee ณ นครเจนี
วา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ของโลกในการประกาศความสำเร็จดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 นับจาก
ครั้งที่ 1 เมื่อปี 59 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 61 พร้อมย้ำเช้ือเอชไอวี หรือโรคเอดส์ ยังคงอยู่ ทั้งนี้ การลดการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี
จากแม่สู่ลูกต้องอาศัยความร่วมมือครอบครัว ชุมชน สังคม และสร้างความเท่าเทียม  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, mcot, pptvhd) 
     -นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัยดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่   
สู่ลูกอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในทารกแรกเกิดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเช้ือเอชไอวีให้ต่ำกว่าร้อยละ 
2 รวมถึงป้องกันเด็กท่ีเกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเช้ือเอชไอวีขณะตั้งครรภ์ได้ปีละ 3,500 คน ทำให้มีเด็กทารกท่ีติดเช้ือเอชไอวี
ต่ำกว่า 50 รายต่อปี โดยสนับสนุนให้มีการฝากครรภ์โดยเร็วก่อน 12 สัปดาห์ รวมทั้งรับคำปรึกษาพร้อมสามีและตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี หากมีผลการตรวจเลือดเป็นบวกหญิงตั้งครรภ์จะได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง (HAART) เพื่อป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก เมื่อคลอดเด็กจะได้รับยา HAART ป้องกันการติดเชื้อ และได้รับนมผสมทดแทนนมแม่นาน 18 เดือน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, pptv) 
     -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปีนี้ UNAIDS ได้รณรงค์ในประเด็น Equalize: ทำให้เท่าเทียม 
โดยสธ. ร่วมขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 ที่มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ 
คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแล    
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงมีความร่วมมือระหว่างองค์ภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวี ร่วมเป็นหน่วย
บริการรับส่งต่อเฉพาะด้านในระบบบัตรทอง ข้ึนทะเบียนแล้ว 17 องค์กร 

 


